

**NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRẦN PHÚ
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng
phường văn minh đô thị kiểu mẫu trong năm 2022.**

I. CƠ SỞ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

- Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) và Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”;
- Thông tư số: 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “*Phường đạt chuẩn văn minh đô thị*”; “*Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị*”;
- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc “*Quy định tạm thời bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn Tỉnh*”;
- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 09/03/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc “*Quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh*”.
- Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 27/5/2020 của BCH Đảng bộ tại Đại hội Đảng bộ phường Trần Phú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành hành đảng bộ, quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, phường Trần Phú chúng ta đã giành được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ, của HĐND phường hàng năm đề ra đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch góp phần đảm bảo An ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của người dân trên địa bàn phường từng bước được hình thành. Năm 2016, phường được công nhận “*phường chuẩn văn minh đô thị*”, hiện nay có 6/7 Tổ dân phố được công nhận “*tổ dân phố mẫu*”, 7/7 nhà văn hóa được công nhận “*Nhà văn hóa mẫu*”.

Các công trình phúc lợi xã hội đã được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đoàn kết, nhất trí, nỗ lực tập trung huy động nguồn lực chính trang, nâng cấp mở rộng các tuyến đường, ngõ phố, hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn; nhiều công trình công cộng phục vụ sinh hoạt, vui chơi giải trí của Nhân dân được đầu tư xây dựng làm thay đổi bộ mặt đô thị của phường, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế: Nếp sống văn hoá, văn minh đô thị (VMĐT) chưa có nhiều chuyển biến tích cực, các quan hệ ứng xử trong sinh hoạt và làm việc cần phù hợp với xu thế phát triển của một thành phố hiện đại, vẫn còn hiện tượng vi phạm trong thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, chất lượng gia đình văn hóa; tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá chưa thực sự bền vững.

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về xây dựng nếp sống văn hóa, VMĐT chưa được thường xuyên quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm và quản lý Nhà nước của Chính quyền về các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa nghiêm; công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống VMĐT của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chưa thực sự sâu rộng; một bộ phận nhân dân chưa nêu cao ý thức trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của Chính quyền; sự tham gia phối hợp của MTTQ, cách ngành, đoàn thể, nâng cao tính tự quản của mỗi cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trong việc xây dựng phường đạt văn minh đô thị kiểu mẫu.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUYẾT NGHỊ

Ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng phường Trần Phú đạt văn minh đô thị kiểu mẫu trong năm 2022”.

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm, hành động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, nếp sống văn hóa theo các chuẩn mực giá trị của văn hoá dân tộc. Xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 09/03/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc “Quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh”. Tập trung xây dựng các chuẩn mực ứng xử văn hóa - văn minh và chống các hành vi thiếu văn hoá, vi phạm nếp sống văn hóa - VMĐT, ngày càng đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt của một thành phố phát triển. Phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt “phường văn minh đô thị kiểu mẫu” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kì 2020-2025

góp phần đưa Thành phố Hà Tĩnh “*có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ*”.

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển biến mới về nếp sống văn hóa, VMĐT. Xây dựng đô thị văn minh ở địa phương, đơn vị cơ sở phải trở thành tiêu chí bắt buộc trong bình xét thi đua hàng năm của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan đơn vị từ phường đến Tổ dân phố phải gương mẫu trong thực hiện và tuyên truyền vận động quần chúng, Nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, hình thành thói quen và nếp sống văn hóa- văn minh cho mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trên địa bàn toàn phường.

- Các nội dung xây dựng văn minh đô thị kiểu mẫu phải được đưa vào quy định, quy ước và là tiêu chí bình chọn các danh hiệu văn hóa hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Tập trung khuyến khích các đơn vị, tổ dân phố xây dựng mô hình điểm, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm rồi nhân rộng và phát triển trong toàn phường. Lựa chọn xây dựng cơ quan, tuyến phố chính làm điểm về “*Sạch về môi trường, đẹp về cảnh quan*”. Tại các khu dân cư thực hiện mô hình “*Đoạn đường tự quản*”, hình thành “*tuyến đường hoa*”, “*Khu dân cư tự quản về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường*” ...

- Làm tốt công tác rà soát, bổ sung xây dựng các quy ước tổ dân phố và các quy định của phường trước đây để phù hợp với sự phát triển của phường trong giai đoạn mới. Soát xét các tiêu chí về văn minh đô thị kiểu mẫu để các Tổ dân phố và mỗi cơ quan đơn vị trên địa bàn để có kế hoạch xây dựng cụ thể theo khung kế hoạch của UBND phường.

3. Giao UBND phường căn cứ Nghị quyết, xây dựng khung kế hoạch, Chương trình hành động của phường; cụ thể hoá thành các tiêu chí, ban hành và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các quy định và tổ chức thực hiện đồng bộ, đều khắp, có trọng tâm, trọng điểm, có phân kỳ thời gian cụ thể; đồng thời cần làm tốt công tác lồng ghép trong chỉ đạo, triển khai cùng với các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy và phối hợp tổ chức Sơ kết, tổng kết. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức cá nhân có thành tích đồng thời có hình thức phê bình, xử lý đúng mức đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc, có sai phạm.

4. Các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo kế hoạch của phường. Các Chi uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết; Các đồng chí Đảng uỷ viên được phân công phụ trách địa bàn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch của UBND phường.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường tổ chức phổ biến và tuyên truyền Nghị quyết sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của đoàn thể, tổ chức mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

6. Thường trực Đảng ủy thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình của phường tới Đoàn công tác của BTV Thành ủy phụ trách, kiểm tra, giám sát phường Trần Phú để tranh thủ ý kiến lãnh đạo; chỉ đạo UBND và các ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng kế hoạch sơ kết 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết Nghị quyết theo quy định.

Trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, nếu có vấn đề mới phát sinh, các tổ chức có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để kịp thời chỉ đạo.

Xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu nói chung và xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu nói riêng là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng phố phường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó nhân dân là chủ thể. Vậy nên các cấp ủy Đảng, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố phải quán triệt, làm cho Nhân dân hiểu một cách đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương nói trên nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp, ý chí quyết tâm đồng thuận cao trong cán bộ và Nhân dân phường Trần Phú. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.

Nghị quyết này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ và toàn thể Nhân phường./.

Nơi nhận:

- BTV Thành ủy (b/c);
- Các thành viên Đoàn công tác của BTV Thành ủy phụ trách, kiểm tra, giám sát phường Trần Phú (b/c)
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ phường;
- TTUB MTTQ và các Hội, đoàn thể phường;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- Lưu VPĐU./.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
PHÓ BÍ THƯ**



Phan Chí Nguyễn